

TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

I NGUYỄN HỮU ĐĂNG

Trước những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đồng thời vẫn đảm bảo phục hồi sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội.

THỰC HIỆN ĐỒNG LOẠT CÁC BIỆN PHÁP

Trong tháng 6/2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đồng loạt các biện pháp nâng cao quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Đối phó linh hoạt, chủ động với đại dịch COVID-19, Thành phố đã áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ với từng địa bàn có dịch; đồng thời, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để khống chế các chuỗi lây bệnh.

Nhận thức rõ một trong những nhiệm vụ quan trọng là tìm nguyên nhân nguồn lây để có giải pháp xử lý tốt, sát thực tế nên Thành phố đã yêu cầu các ngành, các cấp nhanh chóng, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng, chống dịch, thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động



Khởi động chiến dịch tiêm chủng 836.000 liều vaccine tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19/6.

nhận thức rõ và nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố đã cập nhật bản đồ số COVID-19 nhằm phục vụ hỗ trợ phòng, chống dịch. Nhờ đó, người dân sẽ dễ dàng tìm đường đi phù hợp, tránh các nơi có nguy cơ lây nhiễm cao; chia sẻ thông tin một vị trí; đo khoảng cách từ một điểm đến vị trí có nguy cơ lây nhiễm; chế độ

xem nhiều loại bản đồ. Bản đồ số COVID-19 có các chức năng tra cứu vùng đang thực hiện cách ly; điểm dịch tễ; phong tỏa; điểm tiếp xúc đang thực hiện cách ly tập trung; địa điểm có ca dương tính COVID-19; bệnh viện, trung tâm y tế, dịch tễ, trạm cấp cứu vệ tinh; điểm bán khẩu trang, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Ngoài việc cung cấp bản đồ số, Sở Thông tin và Truyền



Nhân viên y tế lấy mẫu tại một điểm xét nghiệm ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

thông cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thông tin trên mạng xã hội để người dân được tiếp cận nhiều hơn đến các thông tin tốt, thông tin chính thống. Đồng thời, tham mưu giúp Thành phố chủ động xây dựng cơ chế trao đổi thông tin với các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ để các địa phương hiểu được đầy đủ tình hình dịch bệnh tại Thành phố, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề khác như: giao thông vận tải, cung ứng nguyên vật liệu sản xuất, lương thực được đồng bộ, thông suốt hơn.

Sở Du lịch và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) cung cấp danh sách 46 khách sạn, nhà nghỉ... làm điểm cách ly cho người nhập cảnh về Thành phố với 3.173 phòng. Các khách sạn, nhà nghỉ bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về các khu vực phục vụ cách ly tại chỗ; bảo đảm cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ nhu cầu của người được cách ly; bảo đảm nhân viên khách sạn được tập huấn phục vụ cách ly; nghiêm túc thực hiện các quy định phòng dịch tại khách sạn. Đồng thời, việc cách ly được

giám sát chặt chẽ thông qua hệ thống camera; thường xuyên phối hợp với các cơ quan y tế địa phương theo dõi sức khỏe của người được cách ly.

Sở Công thương đã chỉ đạo 3 chợ đầu mối, Ban Quản lý các chợ truyền thống, Ban Giám đốc hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở hệ thống cửa hàng trên địa bàn thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị và yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực chống dịch, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Thành phố đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tạm thời

không nhận hồ sơ trực tiếp của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân Thành phố và nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người lao động tối thiểu 1,5m, đeo khẩu trang tại nơi làm việc, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo không gian thông thoáng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị, cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước đảm bảo yêu cầu về giãn cách trong quy trình làm việc. Các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn, bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, chỉ đến trụ sở giải quyết các công việc thật sự cần thiết và tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban nhân dân chính sách hỗ trợ khoảng 230.000 người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), đa phần là lao động không được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, làm việc thuộc khu vực kinh tế phi chính thức, có việc làm bấp bênh, thiếu ổn định, thu nhập thấp, thời gian làm việc dài, thường không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản đảm bảo an sinh xã hội; người lao động tự do bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập hoặc không có thu nhập trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế, các doanh nghiệp thông qua các kênh đàm phán, các nguồn hàng khác nhau nhanh chóng nhập khẩu vaccine và tiến hành chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất trên địa bàn thành phố cho tất cả các đối tượng. Chiến dịch tiêm vaccine tại khu Công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp... đã được khởi động sớm. Với năng lực hiện có (1.032 đội tiêm), Thành phố có thể tiêm 200.000 người/ngày. Với quyết tâm và theo sự tính toán, từ nguồn vaccine do Chính phủ phân phối và nguồn chủ động của Thành phố, 2/3 dân số của Thành phố sẽ được tiêm vaccine trong năm 2021.

CẮT CHẶN SỚM NHẤT CHUỖI LÂY NHIỄM

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, đồng chí Nguyễn Văn Nền, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, bên cạnh việc truy vết và kiểm soát dịch thì phải đảm bảo đồng thời phục hồi dần sản xuất để hoạt động trở lại

theo tinh thần trong điều kiện “bình thường mới”. Theo đó, ngành Y tế phối hợp các đơn vị Trung ương triển khai các giải pháp để có thể cắt chặn sớm nhất chuỗi lây nhiễm. Tăng cường nâng cao ý thức của từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng chống dịch.

Hiện nay, Thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tầm soát có trọng tâm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn; trước hết là nơi có môi trường dễ lây lan, thông khí kém. Đặc biệt, các công ty trong khu công nghiệp có người nhiễm bệnh, nghi nhiễm thì triển khai xét nghiệm toàn bộ công nhân, người lao động và mở rộng xét nghiệm các công ty trong khu công nghiệp. Thực hiện xét nghiệm cuốn chiếu các công ty, khu công nghiệp nhằm đảm bảo toàn bộ các công nhân trong các khu công nghiệp được xét nghiệm và tiến hành liên tục theo kế hoạch.

Thành phố yêu cầu thực hiện tốt việc ký cam kết giữa lãnh đạo các địa phương, công đoàn

và doanh nghiệp trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế về phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chuẩn bị phương án cách ly tập trung bên trong doanh nghiệp nếu để xảy ra trường hợp có ca dương tính và đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất lao động. Có thể cách ly tại chỗ, sản xuất tại chỗ hoặc có các phương án tổ chức diễn tập.

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai 6 khu cách ly tập trung cấp thành phố với công suất 5.500 giường và tiếp tục mở rộng các khu cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố với công suất 10.000 giường, đảm bảo yêu cầu phòng chống lây nhiễm chéo. Mỗi phòng cách ly chỉ bố trí 2 giường và có vách ngăn. Cùng với đó, Thành phố tổ chức 51 khu cách ly tập trung tại khách sạn với 5.000 giường bệnh và tiếp tục thẩm định triển khai các khách sạn mới có nguyện vọng tham gia. Đồng thời, duy trì 2 khu cách ly quân đội với 678 giường, mở rộng các khu cách ly tập trung tại mỗi quận, huyện lên 200 giường. Riêng Thành phố Thủ Đức là 600 giường để tiếp nhận cách ly tạm thời những trường hợp F1 tại các địa bàn trước khi chuyển đi các khu cách ly tập trung của Thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu chính quyền quận, huyện phối hợp với ngành Y tế giám sát chặt chẽ người cách ly tại nhà, nơi cư trú và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm cách ly tại nhà. ■